

ราชพฤษภรณ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 440 ปีการศึกษา 2558 ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2558

<http://www.bru.ac.th>

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มรภ.บุรีรัมย์



สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำบัณฑิตจำนวน 2,496 คน มหาบัณฑิต จำนวน 54 คน และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 2,554 คน เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 (อ่านต่อหน้า 20)





สารจากอธิการบดี

รศ.มาลินี จุโทปะมา

ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวม 12 ราย ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะได้จัดพิธีรับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมวิชชาัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังจากพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ดังกำหนดการที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้

พิธีต้อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2558 ดำเนินไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกๆ ฝ่ายที่ส่งผลให้วันรับปริญญาบัตรในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ดิฉันจึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทกับการทำงานในครั้งนี้ไว้ ณ โอกาสนี้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ไปร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองชุมปราบ อ.คำปลายามาศ จ.บุรีรัมย์ โดยร่วมปัจจัยทอดถวายจำนวน ห้าหมื่นบาทถ้วน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ดิฉันและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ จำนวนรวม 13 ท่าน ได้เดินทางไปบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองเฉลิมพระชนมพรรษา ตามคำเชิญของสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ภาพ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 04.00 น. ดิฉันออกเดินทางไปประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยประธานการประชุมคือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้มีคำสั่งเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีออกเดินทางกลับบุรีรัมย์ในเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 05.00 น. และต้อนรับกลุ่มฝึกหัดครูอนุปริญญา 12 ซึ่งนำปัจจัยมาร่วมทำบุญทอดกฐินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน เจ็ดหมื่นบาทถ้วน ทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมในวันสมโภชของคักฐิน และวันทอดกฐินที่วัดหนองขวาง อ.คูเมือง ด้วย ซึ่งยอดรวมของปัจจัยในงานกฐินสามัคคีที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ คือ สามแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน จึงขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมงานทำบุญบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีที่ดีงาม คืองานประเพณีลอยกระทง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะจัดในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 ดังกำหนดการที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะจัดงานวันเกิดสำหรับผู้เกิดในเดือนพฤศจิกายน ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหัตถ์อสุคติ จึงขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ 9 รูป ปลุกฉันไม้ร่วมกัน 9 ต้น รับพรและของขวัญจากอธิการบดี และรับประทานอาหารเข้าร่วมกัน

ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ คือวิถีของชาวราชภัฏบุรีรัมย์

(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโทปะมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



มรท.บุรีรัมย์ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช



รศ.มาลีนี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.วันทนี นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.รัตติกร รัตกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ศิราณี จุฑาปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ ดร.โกวิท วัชรินทรารามกูร ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.กระพั่น ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.วีระ เหนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.เอมอร แสงวโรดม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.นฤมล สมคณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.ธนิษ กระแสร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อ.เชาว์ การวิชา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.ธิดา ปัญญาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และ อ.พิสมัย ประชาพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเดินทางไปร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดอุบลราชธานี



สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะนักการทูต จากกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะนักการทูตปฏิบัติการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักการทูตปฏิบัติการ และเป็นการสร้างความเข้าใจในการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการ และทักษะที่จำเป็นสำหรับนักการทูต โดยการเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนเป็นหนึ่งในภารกิจที่จัดไว้เพื่ออบรมนักการทูตแรกเข้า ประจำปี 2558

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับและได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานอาเซียนที่จำเป็นต่อการพัฒนางานด้านการต่างประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ให้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการทำงานในฐานะนักการทูตปฏิบัติการต่อไป





ครุศาสตร์ พัฒนาคุณภาพน.ศ. จัดโครงการ ครูวัยใส ใจสะอาด เป็รื่องปราชญ์ด้วยคุณธรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ นำโดย อ.คำจันทร์ ร่มเย็น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ พร้อมทั้งคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดโครงการ ครูวัยใส ใจสะอาด เป็รื่องปราชญ์ด้วยคุณธรรม ในหัวข้อ

“คุณธรรมนำความรู้...ก้าวสู่...นักศึกษาครู..ดูดีมีเสน่ห์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพั้น ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และ คุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล (นักพูดล่าความกตัญญู) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกการเป็นผู้นำมีจิตสาธารณะ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ต่อวัดและชุมชน และเป็นการฝึกปฏิบัติขัดเกลาให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนสังคมมากที่สุด



การจัดการอุตสาหกรรม นำเทคโนโลยีพัฒนาฟื้นฟู ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา จัดโครงการเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีพัฒนาพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง ในวันที่ 31 ตุลาคม



2558 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิคม ศรีรักสูงเนิน ผู้อำนวยการ เป็น



ประธานในพิธีเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสำนึกที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา และส่งเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาชนบท ตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ด้านวิชาการ อีกทั้งส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บริการวิชาการแก่สังคมพัฒนาให้นักศึกษารู้จักการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีตามสภาพปัจจุบัน

มรท.บุรีรัมย์ ร่วมกับ มรท.เทพสตรี จัดทำหลักสูตร “สาขาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดทำหลักสูตร “สาขาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน” ในวันที่ 28-30 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณธ์ อธิการบดีฯ ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน สำนักวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ และอาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้ อ.ขวัญภา วงศ์ไพศาลสิริกุล อ.ศุภมาสชญา แต่งภู และ อ.เชาวฤทธิ์ โสภักดี ไปร่วมงานดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักสูตรคือการบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจกับศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์



เข้าด้วยกัน เพราะศาสตร์ด้านการบริหารเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมงานทุกด้านในปัจจุบัน รวมทั้งในปัจจุบันมีการเปิดการเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลายสถาบัน ส่วนในระดับปริญญาตรีมีไม่กี่แห่ง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดหลักสูตร อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนในการตัดสินใจศึกษาต่อ รวมทั้งศึกษาความต้องการใช้บัณฑิตของผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อทราบความต้องการและเกิดความยั่งยืนในการเปิดหลักสูตรใหม่ต่อไป

สังคมศาสตร์ คณะมนุษยฯ จัดโครงการ “บริการวิชาการสู่ชุมชนสังคมเป็นสุข”

สังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนสังคมเป็นสุข ด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์อุดมศึกษาป่าคำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมมาตร ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธี โครงการครั้งนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม คือกิจกรรม วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีอาจารย์ คณางค์ ช่อชู หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคมเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม วิถีประชาธิปไตยและกฎหมาย มีอาจารย์ ดร. สถาพร วิชัยรัมย์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม วิถีการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอาจารย์สากล พรหมสถิตย์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม โดยโครงการครั้งนี้มีประชาชนในเขตอำเภอป่าคำ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ



เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดค่ายอาสาพัฒนาศูนย์อุดมศึกษาปะคำ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาศูนย์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชนี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ ศูนย์ฯ ปะคำ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิคม ศรีรักสูงเนิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการวิชาการนำเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป และการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์ฯ ปะคำ โดยการปลูกต้นไม้ประดับ กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ



ครูฯ สัมมนา.ศ.ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.พัชนี กุลทาทันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ได้จัดโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 1,736 คน



โดยแบ่งเป็น 6 รุ่น ในวันที่ 26-31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี ดร.กระพันธ์ ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะออกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา และมีวิทยากรให้ความรู้ได้แก่ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์ ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา ดร.พัชนี กุลทาทันท์ อ.คำจันทร์ รัมย์เย็น



อ.โกวิท ภัยสิทธิ์ ดร.ราชัย บุญยรัตนผลิน จำทรัพย์ และ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรื่องการจัดการศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้นและตอนปลาย ได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสรุปองค์ความรู้นำผลการสัมมนาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง



ครุศาสตร์ จัดโครงการ การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.กระพั่น ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ” ในวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมช่อกล้วยไม้

อาคาร 10 คณะครุศาสตร์ และ ห้องประชุมศิลาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การจัดการโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 97 คน เป็น รุ่นที่ 13



การพัฒนาสังคม จัดโครงการเตรียมความพร้อม การสอบบรรจุรับราชการ ภาค ก ภาค ข

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบบรรจุรับราชการ ภาค ก ภาค ข. ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 80 คน ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้เชิญ สถาบันตวันนิต้าเข้า มาบรรยายให้ความรู้ในการสอบบรรจุรับราชการ ภาค ก. ได้แก่ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (Grammar) และเชิงวิวยาการ



ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายคเนศ วงษานิติกรปฏิบัติการ จากสำนักงานสาธารณสุขจ.บุรีรัมย์ และ นายสงวน นวะระประโคน นิติกรปฏิบัติการ จ.บุรีรัมย์ และอดิ ตปัลลิต.ธานี จ.บุรีรัมย์ มาบรรยายให้ความรู้เทคนิคการสอบบรรจุรับราชการ ความรู้ทางด้านกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุรับราชการ ได้แก่ 1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 3.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 4.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 5.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 6.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และ 7.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ถือได้ว่าโครงการดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะใน

การเตรียมตัวสอบบรรจุรับราชการต่อไป



ส่งสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดำเนินรายการโดย คุณกิตติญา กิมรัมย์ ☺...วันอาทิตย์ที่ 1,8 พฤศจิกายน 2558 ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ทางสถานีวิทยุ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ 92 MHz เวลา 16.10 – 17.00 ☺...วันจันทร์ที่ 2,9 พฤศจิกายน 2558 ในรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

บุรีรัมย์ 101.75 MHz เวลา 17.10 - 18.00 น. นำเสนอ เรื่อง **ข่าวสารการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 – 2557 กิจกรรม OPEN HOUSE ประจำปี 2558 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 งานกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2558 และข่าวสารการรับสมัครงาน**

☞ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ☜

- ☺...รายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.10–17.00 น. ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (92 MHz) อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์
- ☺...รายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 17.10 - 18.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (101.75 MHz) สวท.บุรีรัมย์

Students from Brunei Paid a Visit to BRU President

At 10.00 am. on 2nd November 2015, Assistant Professor Dr. Nawamin Prachanant, Assistant to the Presidents for International Affairs took four students from Universiti of Brunei Darussalam to pay an official visit to Associate Professor Malinee Chuthopama, BRU president and the BRU council was also acknowledged by their appearance. The president friendly talked to the students and encouraged them to spend their great time at BRU via learning activities. Four of them are two female students of Sociology and Anthropology Program and two male students of Geography Development Program. They will be staying at the BRU International Hostel for two months with the main purposes of learning Thai culture and tradition. Also they will be voluntarily teaching Melayu Bahaza and English for BRU personnel and students. Their coming and staying at BRU at this time will be first step of mutual collaboration between Buriram Rajabhat University and Universiti of Brunei Darussalam in the bright future.



ศูนย์วิทยบริการ แจกทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete



แจกทดลองใช้งานฐานข้อมูล : Communication & Mass Media

Complete ด้วย EBSCO Information Services จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete ซึ่งจะ



เป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้เปิดให้มหาวิทยาลัยใช้งานฐานข้อมูลมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้ ฐานข้อมูล Communication&Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย

the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ 1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุดอ้างอิงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

URL : <http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ufh>

หรือ <https://search.ebscohost.com> รายชื่อวารสาร: <http://www.ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.htm>

ศูนย์วิทยบริการขยายเวลาให้บริการ

ศูนย์วิทยบริการขยายเวลาให้บริการเพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านได้มีเวลาในการใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น ศูนย์วิทยบริการได้ขยายเวลาในการให้บริการ เป็น 08.30 - 18.30 น.จึงขอเชิญทุกท่านเข้ามาใช้บริการห้องสมุดได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – 11 ธันวาคม 2558



เชรามิกส์ จัดทำของที่ระลึกงานพระราชทานปริญญาบัตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีเชรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์ปราโมทย์ ปิ่นสกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเชรามิกส์ ได้ร่วมกับนักศึกษา จัดทำของที่ระลึกงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปี 2558 (ราตรีศรีราชพฤกษ์ 2558) โดยใช้ระยะเวลาในการออกแบบและจัดทำของที่ระลึก นานกว่า 1 เดือน เพื่อใช้มอบให้กับบัณฑิต จำนวนกว่า 2,600 ชั้น ในพิธี

ช่อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558

กำหนดการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ บริเวณหอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหอประชุมวิชาอุตสาหกรรม

- เวลา ๐๙.๐๐ น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี และลงนามถวายพระพร
- เวลา ๑๐.๐๐ น. - พระสงฆ์ ๑๐ รูป มาถึงบริเวณพิธี และเข้านั่งประจำอาสนะ
- เวลา ๑๐.๑๙ น. - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)
- วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)
- ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานในพิธี เดินไปยังโต๊ะเพื่อลงนามถวายพระพร
- ประธานในพิธี นั่งประจำที่รับรอง
- ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย กราบที่แทนกราบแล้วกลับนั่งที่เดิม
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล (จบ)
- พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ ตามลำดับ
- ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
- ประธานในพิธี กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล(จบ)
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ประธานในพิธีถวายความเคารพ และกลับนั่งประจำที่รับรอง
- ประธานในพิธี และผู้บริหาร ถวายภัตตาหารเพล และจุดปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ ๑๐ รูป
- ประธานในพิธี กรวดน้ำ พระสงฆ์ยกพัดขึ้นอนุโมทนา และถวายอดิเรกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ประธานพิธี กราบลาพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา และกราบลาพระสงฆ์
- การแสดงถวายพระพร (สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา)
- เสร็จพิธี

๒. พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- อธิการบดีอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
- อธิการบดีชานชื่อผู้เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
- ไว้ ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้มีรายชื่อเข้ารับตามลำดับชื่อ

๓. พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กองการเจ้าหน้าที่)

- พิธีกรเชิญประธานในพิธีบนเวที หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรชานชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- อธิการบดีอัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ผู้มีรายชื่อเข้ารับตามลำดับชื่อ

๔. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๕๘

- พิธีกรเชิญพ่อตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณ
- พ่อตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- เสร็จพิธี

การแต่งกาย

- ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - ชุดเครื่องแบบเต็มยศ หรือ ชุดสูทสากลนิยม
- ๒. ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย - ชุดเครื่องแบบเต็มยศ
- ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ - ชุดสูทสากลนิยม
- ๔. นักศึกษา - ชุดเครื่องแบบนักศึกษา

กำหนดการ โครงการ “สืบสานประเพณีวันลอยกระทง”

วันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ เวทีลานกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดย องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เวลา	กิจกรรม
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประกวดทำกระทงสวยงาม
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	การประกวดทำกระทงสวยงาม
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประกวดนางฟ้าจำแลง
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมวันสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.	พิธีเปิด วันสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.	การแสดงดนตรี วงราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.	การประกวดนางฟ้าจำแลง
๒๐.๐๐ – ๒๐.๒๐ น.	การแสดงดนตรี วงราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๒๐.๒๐ – ๒๒.๐๐ น.	การประกวดนางฟ้าจำแลง
๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.	ประกาศผลการประกวดนางฟ้าจำแลง
๒๒.๓๐ – ๒๓.๐๐ น.	การแสดงดนตรี วงราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เวลา	กิจกรรม
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.	ตั้งขบวนแห่กระทง หน้าโรงแรมพนมพิมาน
๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.	เริ่มแห่กระทง
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศและผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมวันสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.	การแสดงดนตรี วงโปงลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.	การประกวดนางนพมาศ
๑๙.๐๐ – ๑๙.๕๐ น.	การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทชาย
๑๙.๕๐ – ๒๐.๒๐ น.	การประกวดนางนพมาศ
๒๐.๒๐ – ๒๑.๑๐ น.	การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทหญิง
๒๑.๑๐ – ๒๒.๐๐ น.	การประกวดนางนพมาศ
๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.	ประกาศผลการประกวดและพิธีปิด
๒๒.๓๐ – ๒๓.๓๐ น.	การแสดงดนตรี วงโปงลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

***หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวม ๑๒ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม ๑๒ ราย ดังนี้

- | | | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|
| ๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว | เป็น | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| ๒. นางกิงฟ้า สิ้นธวัช | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๓. นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. นายคมเพชร ฉัตรศุกกุล | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. พลตำรวจตรี ชัยเดช ปานรักษา | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. นายบุญชม ศรีสะอาด | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. นายปรีชา ประเทพา | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๙. นายพลกฤต เนาว์ประโคน | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๐. นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๑. นายพันธ์ศักดิ์ พลสารมัย | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๒. นางมัลลวีร์ อดุลวัฒน์ศิริ | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามที่เสนอทูลเกล้าฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

ประวัติผู้ที่ขอให้ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ชื่อ - ชื่อสกุล นายสุชาติ เมืองแก้ว

วัน เดือน ปีเกิด ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ อายุ ๖๘ ปี วันเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

ประวัติการศึกษา

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๒๕๑๒	มหาวิทยาลัยบูรพา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	๒๕๑๘	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	๒๕๔๔	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหารระดับ ๑๐)

(พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑)

รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (นักบริหารระดับ ๑๐)

(พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖)

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (ระดับ ๑๐)

(พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๓)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

มหาวชิรมงกุฏ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓

ประวัติผู้ที่ขอให้ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ชื่อ - ชื่อสกุล พลตำรวจตรี ชัยเดช ปานรักษา

วัน เดือน ปีเกิด ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๗ อายุ ๖๐ ปี วันเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก.) รุ่นที่ ๓๓		สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลักสูตรผู้บริหารตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ ๒๙		สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

ประถมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประวัติผู้ที่ขอให้ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ชื่อ - ชื่อสกุล นายบุญชม ศรีสะอาด
วัน เดือน ปีเกิด ๑๒ กันยายน ๒๔๘๘ อายุ ๗๑ ปี วันเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘
ประวัติการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต ๒๕๑๑ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
การศึกษามหาบัณฑิต ๒๕๑๓ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุสิตบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(พ.ศ. ๒๕๔๘)
รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
(พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
มหาวชิรมงกุฏ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔

ประวัติผู้ที่ขอให้ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ชื่อ - ชื่อสกุล นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์
วัน เดือน ปีเกิด ๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๘ อายุ ๗๐ ปี วันเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
ประวัติการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต ๒๕๑๑ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
การศึกษามหาบัณฑิต ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
(พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๒๘, พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๔๕)
รองผู้อำนวยการสหวิทยาลัยอีสานใต้
(พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๓)
ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
(พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๖)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
มหาวชิรมงกุฏ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

ประวัติผู้ที่ขอให้ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อ - ชื่อสกุล นายปรีชา ประเทพา
วัน เดือน ปีเกิด ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ อายุ ๕๕ ปี
ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต	๒๕๒๖	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	๒๕๓๓	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	๒๕๔๒	มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
(พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

ประถมาภรณ์ช้างเผือก	๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย	๕ ธันวาคม ๒๕๕๑



ประวัติผู้ที่ขอให้ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อ - ชื่อสกุล นายพลกฤตเนาว์ ประโคน
วัน เดือน ปีเกิด ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ อายุ ๕๑ ปี
ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต	๒๕๓๐	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต	๒๕๔๖	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

ประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน)

กรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

กรรมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ในการร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐
(พ.ศ. ๒๕๕๐)

กรรมการการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
(พ.ศ. ๒๕๔๘)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ



**ประวัติผู้ที่ขอให้ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์**

ชื่อ - ชื่อสกุล นายพันธุเพิ่มศักดิ์ อารุณี
วัน เดือน ปีเกิด ๑๕ เมษายน ๒๕๑๖ อายุ ๔๒ ปี
ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม)	๒๕๓๗	มหาวิทยาลัยอีสต์สมิซ
สาขาการเงินและการธนาคาร		
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)	๒๕๔๗	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Business Administration	๒๕๔๓	มหาวิทยาลัยอีสต์สมิซ
In Business Administration		
นิติศาสตรมหาบัณฑิต	๒๕๕๑	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขากฎหมายมหาชน		



ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕)
กรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

ทวิยาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

**ประวัติผู้ที่ขอให้ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์**

ชื่อ - ชื่อสกุล นายพันธุศักดิ์ พลสารรัมย์
วัน เดือน ปีเกิด ๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๔ อายุ ๕๔ ปี
ประวัติการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)	๒๕๒๕	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (อุดมศึกษา)	๒๕๓๑	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)	๒๕๔๐	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาอุดมศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๖- ปัจจุบัน)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๓)
รองคณบดีฝ่ายแผนงบประมาณและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงบประมาณและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๘)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

-



ประวัติผู้ที่ขอให้ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อ - ชื่อสกุล นายคมเพชร ฉัตรศุภกุล
วัน เดือน ปีเกิด ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ วันเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
ประวัติการศึกษา

การศึกษาบัณฑิต	๒๕๑๓	วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม
ศึกษามหาบัณฑิต	๒๕๑๕	วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
Ph.D. (Higher Education and Counseling)	๒๕๒๘	University of North Texas, United States of America

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พ.ศ. ๒๕๕๑- ปัจจุบัน)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(พ.ศ. ๒๕๕๕- ปัจจุบัน)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

ประถมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘



ประวัติผู้ที่ขอให้ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อ - ชื่อสกุล นางกิ่งฟ้า สินธุวงษ์
วัน เดือน ปีเกิด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ อายุ ๒๘ ปี วันเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
ประวัติการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)	๒๕๑๒	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Education	๒๕๑๗	State University of New York at Buffalo United States of America
Doctor of Philosophy	๒๕๑๙	State University of New York at United States of America

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๐)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

มหาวชิรมงกุฎ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒



**มรท.บุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิต
จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ยิ่งใหญ่ สวยงาม**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมให้แก่เหล่าบัณฑิตใหม่ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 ด้วยความยิ่งใหญ่ สวยงาม สมจริง ก่อนเข้าพิธีรับจริงที่จังหวัดสกลนคร

รศ.มาลีณี จุฑาประมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 และกล่าวถึงพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวชิราวุฒยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งหมด 2,570 คน โดยแบ่งเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 2,512 คน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 54 คน และระดับปริญญาเอก 4 คน

ด้านรายละเอียดของกิจกรรมของทั้ง 3 วัน แบ่งเป็นการแบ่งกลุ่มซ้อมย่อยตาม จุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องประชุมสิวลัย ห้องประชุมพุทธรักษา ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 12 อาคาร 13 อาคาร 18 อาคารนวัตกรรม อาคารสิริวิบูลย์ และอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาช่วยงานประจำกลุ่ม ให้การฝึกซ้อมอย่างระมัดระวัง ซึ่งบิตท้ายด้วยการถ่ายภาพ ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และดำเนินการซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ ณ หอประชุมวชิราวุฒยาศาสตร์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ในขณะเดียวกันคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ได้จัดทำป้ายและชุดแสดงความยินดีตามบริเวณต่างๆ ทั้งทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตได้ถ่ายภาพร่วมกับญาติพี่น้องที่มาร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกันอย่างเนืองแน่น



พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (ต่อจากหน้า 1)

ในการนี้ทางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีมติเห็นสมควรให้นายสันติ เสรีสงแสง ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นายคำนึง เจริญศิริ ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และ นายเจริญ สุขวิบูลย์ ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม



ปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณิธีรรมประจำมหาวิทยาลัย

สุวิโซ ชน สุโต โทติ
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่ชน

คำนิยมหลักของมหาวิทยาลัย

มีวิสัยทัศน์ ชี้อัตถ์สุจริต
จิตอาสา พัฒนาสังคม

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

ทนประเชตัมพันธ์ กอภกลง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถนนวิเชียร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0 4461 1221 โทรสาร 0 4461 2858